



ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๒๕๖๓

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ย้ายข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอให้จังหวัดดำเนินการย้ายข้าราชการภายในสังกัด กรมส่งเสริมการเกษตร และส่งสำเนาคำสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และขอให้จังหวัดระงับการย้ายข้าราชการทุกตำแหน่งทันที เพื่อที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในภาพรวมต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารงานราชการของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอให้จังหวัดดำเนินการย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งระดับผู้ปฏิบัติไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง หรือย้ายสับเปลี่ยนภายในจังหวัดในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร โดยอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา ๕๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้พิจารณาย้ายข้าราชการในรูปแบบคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ทั้งตามคำร้องขอย้ายของตนเอง และเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ทางราชการ ซึ่งจะต้องเป็นการย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานะและระดับเดิม ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่จังหวัดประสงค์จะขอย้ายข้าราชการตำแหน่งทางบริหารไปดำรงตำแหน่งในระดับเดิมและสถานะเดิม ขอให้จังหวัดเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อขอความเห็นชอบเป็นกรณีไป

๒. กรณีย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง ให้จังหวัดตรวจสอบรายละเอียดตำแหน่งว่าง ก่อนที่จะดำเนินการย้าย ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ (<http://www.person.doe.go.th>) และห้ามย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งว่างที่ไม่ได้ปรากฏในรายละเอียดตำแหน่งว่างโดยเด็ดขาด

๓. ห้ามจังหวัดย้ายข้าราชการที่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ที่อยู่ระหว่างการประเมินผลงานฯ)

๔. ขอให้จังหวัดดำเนินการออกคำสั่งให้แล้วเสร็จและส่งสำเนาคำสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๕ ชุด ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ (นับวันที่สำนักงานเลขานุการกรมประทับเรื่อง) และขอให้จังหวัดระงับการย้ายข้าราชการทุกตำแหน่งทันที หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อัตราว่างเพื่อการบริหารงานบุคคลในภาพรวมของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเกษตรกรจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๓๖๙๐
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๑๒๔๙
E-mail : person30@doae.go.th

(นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร